

PHÁT HÀNH NGAY

Thành Phố Brampton cho ra mắt Trang Tổng Quan về Thành Phố (CityDashboard) mới

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 25 tháng 11 năm 2021) – Thành Phố Brampton đã cho ra mắt trang tổng quan công cộng của mình: [CityDashboard](#). CityDashboard được xây dựng dựa trên nền tảng dữ liệu mở từng đoạt giải thưởng của Thành Phố có tên GeoHUB, và là một công cụ trực tuyến giúp cộng đồng biết về các hoạt động hàng ngày của Thành Phố đóng góp như thế nào vào các kết quả của cộng đồng.

Được ra mắt lần đầu vào năm 2018, CityDashboard cung cấp thông tin chi tiết về sáu lĩnh vực chính:

- Tài Chính của Thành Phố
- Dịch Vụ của Thành Phố
- Khả Năng Tồn Tại
- Hạnh Phúc Cộng Đồng
- Kinh Tế
- Hình Thái và Môi Trường Đô Thị

CityDashboard đã cập nhật cung cấp cho cư dân hiện trạng về các dịch vụ Thành Phố, các biện pháp tài chính và những chỉ báo cộng đồng. Cùng với trạng thái và biểu đồ, mỗi biện pháp là một câu chuyện nói về tầm quan trọng của CityDashboard, cách đo lường và những tiến bộ mà Thành Phố đang đạt được. Các liên kết liên quan cung cấp thêm bối cảnh về những điều Thành Phố đang làm để tác động đến các biện pháp, các dịch vụ hàng ngày, chương trình, bản đồ, kế hoạch và nghiên cứu.

Brampton là một Thành Phố Được Quản Lý Tốt với các cam kết về tính công khai, minh bạch và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Việc đo lường hiệu quả hoạt động dịch vụ của thành phố và các chỉ báo cộng đồng sẽ giúp Thành Phố tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới, tác động đến việc cải tiến liên tục và xây dựng một cộng đồng hòa nhập an toàn, bền vững và thành công.

CityDashboard cập nhật có thể được xem tại www.brampton.ca/dashboard. Cư dân được khuyến khích chia sẻ nhận xét hoặc ý tưởng thông qua nút “phản hồi về trang tổng quan (dashboard feedback)” nằm trong trang tổng quan.

Thông Tin Nhanh

- GeoHub được làm mới thì dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng hơn trong việc xem và phân tích dữ liệu, nhờ các tính năng như Personas và tập dữ liệu mở. Personas cung cấp một bộ sưu tập dữ liệu và trực quan hóa phù hợp với nhu cầu của các nhóm cụ thể.
- GeoHub có hơn 300 tệp dữ liệu để khám phá. Người dùng dữ liệu mở của Thành Phố có thể chia sẻ trải nghiệm của họ tại open@brampton.ca.
- Vào tháng 9, Thành phố đã nhận được chứng nhận ISO 37120 cấp Bạch Kim từ Hội Đồng Thế Giới về Dữ Liệu Quản Lý Thành Phố (WCCD) trong năm thứ hai liên tiếp. Thành Phố đáp ứng yêu cầu đối với hạng cao nhất, đạt hơn 90 trong số 104 chỉ số trong tiêu chuẩn ISO 37120 của WCCD, thuộc [Dự Án Dữ Liệu dành cho Các Thành Phố Canada \(DCCP\)](#), do Chính Phủ Canada hỗ trợ, gia nhập một nhóm chọn lọc gồm hơn 100 thành phố toàn cầu ở 35 quốc gia - và 30 thành phố trên khắp Canada - những nơi đang thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu thành phố để đưa ra các quyết định hiệu quả và mang tính chuyển đổi.

Trích Dẫn

“Brampton là một Thành Phố Được Quản Lý Tốt (Well-Run City) và chúng ta tiếp tục khẳng định mình là công ty dẫn đầu toàn cầu về đổi mới và ra quyết định dựa trên dữ liệu. CityDashboard được làm mới thể hiện cam kết của chúng ta đối với tính công khai và minh bạch, đồng thời cho thấy cách chúng ta đang tiến hành các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng để cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân. Cải tiến liên tục là điều cần thiết trong việc xây dựng một thành phố an toàn, bền vững và thành công và CityDashboard sẽ giúp chúng ta tiếp tục đưa ra các quyết định tốt nhất dựa trên bằng chứng cho cộng đồng chúng ta.”

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Tại Thành Phố Brampton, các hoạt động hàng ngày của chúng ta được thúc đẩy bởi sự cống hiến chung nhằm mang lại những thành quả cho cư dân của chúng ta và cung cấp chất lượng cuộc sống cao nhất cho cư dân. Bằng cách theo dõi hiệu suất của chúng ta thông qua CityDashboard được cập nhật, thân thiện với người dùng, chúng ta có thể tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới, tác động đến cải tiến liên tục và xây dựng một cộng đồng hòa nhập an toàn, bền vững và thành công, đồng thời chia sẻ công khai và minh bạch các dịch vụ và thành quả của chúng ta với cộng đồng.”

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca